



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 หน้า 19 มูลค่าข่าว 126,684.-

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

สกอ.พนังกฎาที่จั้ด 'วันสหกิจศึกษาไทย' ชูแนวคิดบัณฑิตเต็มสมรรถนะ-มุ่งสู่การมีงานทำ

ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวในการเป็นประธานแถลงข่าววันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 6 มิ.ย.นี้ ณ โรงแรมอมรินทร์ลาดหญ้า พิชญโลก ว่า การจัดงานวันสหกิจศึกษาไทยเป็นภารกิจที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้ความสำคัญ เพื่อกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสามารถทำงานได้จริงเมื่อสำเร็จการศึกษา โดยที่สหกิจศึกษาเป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สำคัญยิ่งในบริบทของการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยที่กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 โดยต้องยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนไทยในวัยแรงงานให้มีความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

เลขาธิการ กกอ.กล่าวต่อไปว่า สกอ.ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาเชื่อมโยงกับภาคการผลิตและบริการและภาคผู้ใช้บัณฑิตในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ศักยภาพและสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน พร้อมก้าวสู่โลกแห่งการทำงานได้ทันทีผ่านกระบวนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ

ทำงานในรูปแบบสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง และเชื่อมโยงมาถึงโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงที่เน้นความร่วมมือกับภาคเอกชนหรือภาคอุตสาหกรรมจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการทำงานอย่างเข้มข้น

“พัฒนาการของสหกิจศึกษาไทยเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อการเข้าสู่การมีงานทำอย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ การสร้างเครือข่ายไม่ใช่เฉพาะในระบบอุดมศึกษา แต่รวมถึงการสร้างเครือข่ายกับภาคอุตสาหกรรม ภาคผู้ประกอบการ สร้างมิติของการศึกษาใหม่ๆ สำหรับการสร้างเสริมประสิทธิภาพให้กับนักศึกษาและบัณฑิต” เลขาธิการกกอ.กล่าว

งานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 9 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “หลักสูตรสหกิจศึกษาแนวใหม่สู่ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 20 ปี” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่ร่วมจัดสหกิจศึกษาและภาคสังคมตระหนักและเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาและผู้ร่วมดำเนินการสหกิจศึกษาได้มีโอกาสสร้างปฏิสัมพันธ์พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมพัฒนาสหกิจศึกษาอย่างจริงจัง และเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา